

สทศ.รูกงานปี62วางฐานปั้นคนดีมีวินัย

☛ นำเสนอเมื่อ 17 ก.ย. 2561

สทศ.รูกงานปี 62 วางกลไกแหวราบ 9 คณะ ปฏิรูปการศึกษา เพื่อวางฐานปั้นพลเมืองดี-มีวินัย-ภูมิใจชาติ

วันนี้ (17ก.ย.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สทศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา(กทศ.) ซึ่งมี ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธาน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้หารือแนวทางการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาชาติ โดยใช้กลไกความเชื่อมโยงแหวราบของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา(อ.กทศ.)ทั้ง 9 ด้าน พร้อมทั้งนอมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 9 สงเสริมการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มุ่งเน้นปลูกฝังจิตสำนึกเด็กกรุงจักความพอเพียง และสำนึกในหน้าที่ที่ดีต่อทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และโลกมาใช้

ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าวต่อไปว่า แผนการดำเนินงานของ อ.กทศ. ทั้ง 9 ด้าน ในปีงบ 2562 มีดังนี้ คณะที่ 1 ด้านนโยบายและกลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปฏิบัติ มี พ.อ.พหล สงาเนตร ประธาน จะขับเคลื่อนงานการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิ ใจในชาติ เป็นต้น คณะที่ 2 ด้านระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัด มี รศ.บัณฑิต ทูพากร เป็นประธาน จะขับเคลื่อนงานระบบบูรณาการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา เป็นต้น คณะที่ 3 ด้านระบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา มี นายเกียรติชัย โสภาสถียรพงศ์ เป็นประธาน เตรียมลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงลึกและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องของในประเด็นการจัดสรรทรัพยากร การระดมทรัพยากร การใช้จ่ายและความร่วมมือในการจัดและสนับสนุนการศึกษา และ ศึกษาการนำผลการวิจัยไปสู่การปฏิบัติ การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การควบรวมสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่ไม่มีคุณภาพ เป็นต้น

ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าวว่ คณะที่ 4 ด้านมาตรฐานการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ มี ศ.สุพจน์ หารหนองบัว เป็นประธาน จะขับเคลื่อนงานการประชุมเพื่อพิจารณาแผนการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อนำสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาแต่ละระดับและแต่ละประเภท เป็นต้น คณะที่ 5 ด้านการประเมินผลการศึกษา มี ศ.กิตติคุณ ดร. สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ เป็นประธาน จะขับเคลื่อนงาน ประเมินผลการจัดการศึกษา การใช้ทรัพยากรทางการศึกษา และ ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาการศึกษา เป็นต้น คณะที่ 6 ด้านกฎหมาย มี ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ เป็นประธาน จะขับเคลื่อนงานการจัดทำแผนพัฒนากฎหมายการศึกษา กฎหมายลำดับรอง และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คณะที่ 7 ด้านการวิจัยการศึกษา มี นายอุทัย ดุลยเกษม เป็นประธาน จะ สงเสริมการวิจัยผลกระทบของการจัดการศึกษาตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของรัฐบาลแต่ละสมัย เป็นต้น คณะที่ 8 ด้านบทบาทของภาคประชาสังคมเพื่อการศึกษา มี นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นประธาน จะประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากภาคประชาสังคม เป็นต้น และ คณะที่ 9 ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬาและภูมิปัญญา มี ดร.จรวยพร ธรณินทร เป็นประธานจะจัดทำขอเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬาและภูมิปัญญา เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬาและภูมิปัญญา เป็นต้น

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561](#)

